



แผนพัฒนาท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกู
(พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

เป้าประสงค์และกลยุทธ์	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐	หมายเหตุ
<p><u>เป้าประสงค์</u> ๑. ระบบโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคสาธารณูปการ มีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐาน และเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน สามารถรองรับการขยายตัวของชุมชนในอนาคต</p> <p><u>กลยุทธ์</u> ๑.๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้าให้ครบทุกเส้นทาง สาธารณประโยชน์ ๑.๒ ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาท่อระบายน้ำ ท่อลอดถนน ๑.๓ ติดตั้งบำรุงซ่อมแซม ระบบไฟฟ้าสาธารณะ ๑.๔ ขยาย ปรับปรุง และ พัฒนาระบบประปาผิวดิน</p>	<p>๑. ความพึงพอใจของประชาชนต่อโครงการที่ได้ดำเนินการ</p>	<p>๑. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้ครอบคลุม และเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของผู้ประเมิน มีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานโครงการ)</p>	

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

เป้าประสงค์และกลยุทธ์	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	หมายเหตุ
		พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐	
<p><u>เป้าประสงค์</u></p> <p>๑. เศรษฐกิจชุมชนมีความเข้มแข็ง มีศักยภาพในการพัฒนาอาชีพ ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น ส่งเสริมการผลิตผลผลิตทางการเกษตรปลอดภัยจากสารพิษ</p> <p><u>กลยุทธ์</u></p> <p>๑.๑ พัฒนาส่งเสริมและฝึกอบรมอาชีพให้ประชาชน</p> <p>๑.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิต ผลผลิตทางการเกษตรปลอดภัยจากสารพิษ ผลิตภัณฑ์ชุมชน</p> <p>๑.๓ ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง</p> <p>๑.๔ ส่งเสริมการพัฒนาพลังงาน พลังงานทดแทน และการประหยัดพลังงาน</p>	<p>๑. ประชาชนนำความรู้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้</p> <p>๒. ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้เพิ่มขึ้น</p>	<p>เศรษฐกิจฐานรากชุมชนมีความเข้มแข็ง ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้</p> <p>(ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของจำนวนผู้ประเมินมีรายได้เพิ่มขึ้น สามารถพึ่งพาตนเองได้)</p>	

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เป้าประสงค์และกลยุทธ์	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	หมายเหตุ
		พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐	
<p><u>เป้าประสงค์</u></p> <p>๑. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการดูแลรักษาให้เกิดความสมดุลอย่างมีคุณภาพ ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟูให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน</p> <p><u>กลยุทธ์</u></p> <p>๑.๑ พัฒนาส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การจัดการขยะ และมลภาวะ</p> <p>๑.๒ บำรุง รักษาอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำ</p> <p>๑.๓ ดูแลรักษา และพัฒนาที่สาธารณะ ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์</p>	<p>๑. ประชาชนช่วยกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ทำให้เกิดความยั่งยืน</p> <p>๒. คลองเจดีย์บูชาและคลองสาขาได้รับการดูแลปรับปรุงสภาพแวดล้อม</p> <p>๓. เขตพื้นที่ตำบลมีความสะอาด มีธนาคารขยะชุมชน</p>	<p>สร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี ลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและระบบนิเวศ (ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของประชาชนเกิดจิตสำนึกและร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อม)</p>	

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข

เป้าประสงค์และกลยุทธ์	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	หมายเหตุ
		พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐	
<p><u>เป้าประสงค์</u></p> <p>๑. พัฒนาคุณภาพชีวิต ให้ ความช่วยเหลือ และคุ้มครอง ทางสังคม แก่ผู้ด้อยโอกาส ผู้ พิการ ผู้สูงอายุ เด็ก และสตรี</p> <p><u>กลยุทธ์</u></p> <p>๑.๑ เสริมสร้างความเข้มแข็ง ของครอบครัวและชุมชน</p> <p>๑.๒ ส่งเสริมสนับสนุนการ พัฒนาสังคม และงาน สวัสดิการสังคม</p>	<p>๑. ประชาชนได้รับการ พัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น ได้รับการช่วยเหลือด้าน สวัสดิการและด้านสังคม</p>	<p>ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ขึ้น (ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของ กลุ่มเป้าหมายได้รับการ ช่วยเหลือด้านสวัสดิการและ ด้านสังคม ให้มีคุณภาพชีวิตที่ ดีขึ้น)</p>	
<p><u>เป้าประสงค์</u></p> <p>๒. การจัดการด้าน สาธารณสุข กีฬา นันทนาการ สวัสดิการสังคม มี ประสิทธิภาพ ประชาชนมี ความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน</p> <p><u>กลยุทธ์</u></p> <p>๒.๑ ส่งเสริม สนับสนุนกีฬา และนันทนาการ</p> <p>๒.๒ ป้องกัน ต่อต้าน และ แก้ไขปัญหายาเสพติด</p> <p>๒.๓ ส่งเสริม สนับสนุนงาน ด้านสาธารณสุข</p> <p>๒.๔ ส่งเสริมพัฒนาความ ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ของประชาชน</p>	<p>๑. ประชาชนได้รับการ ส่งเสริม สนับสนุนด้าน กีฬาและนันทนาการ มี พฤติกรรมห่างไกลยาเสพติด</p> <p>๒. ประชาชนได้รับการ ส่งเสริมด้านสาธารณสุข อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม</p> <p>๓. ประชาชนมีความ ปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สินเพิ่มขึ้น</p>	<p>ประชาชนมีสุขภาพอนามัยดี ขึ้น มีความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน</p> <p>(๑. ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของผู้ร่วมโครงการ มีสุขภาพ พลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง ห่างไกลยาเสพติด</p> <p>๒. ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของกลุ่มเป้าหมาย มี สุขอนามัยที่ดี</p> <p>๓. ประชาชนได้รับความ ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๕๐)</p>	

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

เป้าประสงค์และกลยุทธ์	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	หมายเหตุ
		พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐	
<p><u>เป้าประสงค์</u></p> <p>๑. การพัฒนาทางการศึกษามีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐาน เด็ก เยาวชนและประชาชน มีศักยภาพในการเรียนรู้</p> <p><u>กลยุทธ์</u></p> <p>๑.๑ พัฒนาและส่งเสริมระบบการศึกษาแบบบูรณาการ และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น</p>	<p>๑. กลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาและส่งเสริม การศึกษาแบบบูรณาการ</p>	<p>ประชาชนมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน และมีความสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง (ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของกลุ่มเป้าหมายได้รับการศึกษาที่มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน)</p>	
<p><u>เป้าประสงค์</u></p> <p>๒. ทำนุบำรุงรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และค่านิยมที่ดีงาม ให้คงอยู่อย่างยั่งยืน</p> <p><u>กลยุทธ์</u></p> <p>๒.๑ ส่งเสริม สนับสนุนการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมและศาสนา</p> <p>๒.๒ ส่งเสริมการจัดงานราชพิธี รัฐพิธี และวันสำคัญของชาติ</p>	<p>๑. ประชาชนมีส่วนร่วมในวันสำคัญทางศาสนา งานประเพณี และวันสำคัญของชาติ</p>	<p>ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้รับการทำนุบำรุงให้อยู่คู่ชุมชนอย่างยั่งยืน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของกลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วมในกิจกรรม)</p>	

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

เป้าประสงค์และกลยุทธ์	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	หมายเหตุ
		พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐	
<p><u>เป้าประสงค์</u></p> <p>๑. ระบบการบริหารจัดการและการปฏิบัติงานของท้องถิ่นมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมและความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการพัฒนา</p> <p><u>กลยุทธ์</u></p> <p>๑.๑ พัฒนาการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร โดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย</p> <p>๑.๒ ส่งเสริมธรรมาภิบาล การป้องกันและปราบปราม การทุจริตและประพฤติมิชอบ ในการปฏิบัติราชการ</p> <p>๑.๓ พัฒนาสมรรถนะและวัฒนธรรมการทำงานของบุคลากร</p> <p>๑.๔ สนับสนุนการปฏิบัติงาน ปรับปรุงและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เครื่องมือเครื่องใช้ และอาคารสถานที่</p> <p>๑.๕ ส่งเสริมสวัสดิการแก่ผู้บริหาร สมาชิก อบต. และบุคลากร อบต.</p>	<p>๑. บุคลากรในองค์กรมีศักยภาพในการทำงาน เพิ่มขึ้น มีเครื่องมือเครื่องใช้สนับสนุนการปฏิบัติงาน</p> <p>๒. องค์กรบริหารส่วนตำบลสามารถจัดเก็บรายได้เพิ่มมากขึ้น ทำให้มีรายได้ในการพัฒนาตำบลมากขึ้น</p> <p>๓. องค์กรบริหารส่วนตำบลมีธรรมาภิบาลเพิ่มมากขึ้น</p>	<p>เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดี และธรรมาภิบาลในองค์กร บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน</p> <p>(๑. บุคลากรในองค์กรได้รับการพัฒนาศักยภาพในการทำงานไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐</p> <p>๒. องค์กรบริหารส่วนตำบลสามารถจัดเก็บรายได้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔ ต่อปี</p> <p>๓. องค์กรบริหารส่วนตำบลได้รับคะแนนการประเมินด้านธรรมาภิบาลเพิ่มขึ้น)</p>	